



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ตามมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019)

ตามที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และการรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดอย่างรุนแรง ในวงกว้างมากขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จึงขอให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามการอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้

1. การรายงานตัวออกจากหอพัก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยรายงานตัวออกจากหอพัก ภายในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้ายของการอยู่หอพัก และก่อนที่นักศึกษาออกจากหอพักจะต้องดำเนินการดังนี้

1.1 สำรวจครุภัณฑ์ในห้องพักหากชำรุดให้ส่งใบแจ้งซ่อมที่เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก กรณีนักศึกษาทำครุภัณฑ์เสียหาย นักศึกษาในห้องต้องร่วมกันชำระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.2 นักศึกษาต้องนำสิ่งของเครื่องใช้ในหอพักทั้งหมดกลับบ้าน (ไม่รับฝากของทุกชนิดไว้ที่หอพัก) และต้องเก็บขยะออกจากห้องทั้งหมด นักศึกษาที่ออกจากหอพักเป็นคนสุดท้ายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบเพื่อตรวจสอบความสะอาดในห้องพัก ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ต้องการนำของใช้กลับบ้านและต้องการขาย จะมีผู้รับซื้อซึ่งงานพัฒนานักศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1.3 นักศึกษาทุกคนจะต้องลงชื่อคืนกุญแจห้องพักพร้อมบัตรคีย์การ์ด ที่เจ้าหน้าที่หอพักก่อนออกจากหอพัก หากตรวจสอบพบนักศึกษาคนใดไม่ส่งคืนกุญแจ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในเทอม 1/2563 โดยไม่มีเงื่อนไข และจะมีหนี้ในระบบทะเบียน (ค่าเปลี่ยนลูกบิดประตูใหม่ จำนวน 500 บาท) ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ หรือไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ทั้งนี้ กรณีการขนของกลับบ้าน มหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปช่วยนักศึกษาขนของได้ ตั้งแต่ วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น

2. การรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจะประกาศให้ทราบภายหลัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภักดิ์ คลังระหัด)

รองอธิการบดี เพชรบุรี